



แดกไบอ้อน : สุขภาพคนไทยเอาไว้ก่อน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

แดกไบอ้อน สุขภาพคนไทย

ติดตามแนวทาง

👍 ถูกใจ 396K

👍 แชร์ 0

🐦 ทวิต

📞 LINE !!!

Get it on Google play

Available on the App Store

ตั้งใจจะเขียนถึงมาหลายสัปดาห์แล้ว สำหรับกรณี “กรมวิชาการเกษตร” ที่มีอธิบดี “สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ” เป็นหัวเรือใหญ่ ตัดสินใจต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ซึ่งเป็น “สารเคมีอันตราย” แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีโอกาสได้เขียนถึงเลยที เพราะมีเรื่องอื่นๆ แทรกเข้ามาตลอด

เรื่องนี้คงไม่กลายเป็นประเด็นขึ้นมา ถ้าก่อนหน้านี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมี รมว.สาธาณสุข “นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร” เป็นประธาน ไม่เคยมีมติเสนอให้ “กรมวิชาการเกษตร” ไปพิจารณาออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ต้องยุติการนำเข้าสารเคมีทั้ง 2 ตัว เนื่องจากพาราควอต จัดเป็นยาพิษที่มีความรุนแรง ไม่สามารถหายาลอนพิษได้ โดยขณะนี้มียา 50 ประเทศทั่วโลกที่ประกาศยกเลิกการใช้แล้ว ส่วนคลอร์ไพริฟอส ทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาสมอง ไอคิวเด็กตกลง สมารถกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโต และเสี่ยงเป็นพาร์กินสัน

แต่ท้ายที่สุด กรมวิชาการเกษตร ก็ใช้วิธีเขียนลูกขงเรื่องไปให้ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน โดยอ้างว่ากรมวิชาการเกษตรไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะพิจารณานำข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยมาวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนว่า สารดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันที่ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” จะมิตีหรือความเห็นใดๆ ออกมา เนื่องจากเขาจะมีการประชุมเรื่องนี้กันในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ก็ปรากฏว่า กรมวิชาการเกษตร ก็จัดการเดินทางต่อทะเบียนเจ้าสารเคมีตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อย

เห็นแล้วก็อึดใจหะแมงๆ ไม่ได้

เพราะการแสดงออกของ “กรมวิชาการเกษตร” ในเรื่องนี้ ไม่ได้ทำให้รู้สึกที่กำลังเห็นแก่ผลประโยชน์ในเรื่องการปกป้องสุขภาพ สุขอนามัย ของประชาชนตรงไหน

ตรงกันข้าม กลับทำเหมือนกำลัง “เพิกเฉย” ต่อคำเตือนของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ รมว.สาธาณสุข เป็นประธานด้วยตนเอง แต่ยังมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีผู้แทนกรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเช่นกัน

หรือถ้ากรมวิชาการเกษตรกำลังคิดว่า คณะกรรมการชุดนี้รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข “นั่งเทียน” มโนถึงผลกระทบเรื่องดังกล่าวเอาเอง ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงสาธารณสุขหรือภาคประชาชนที่กลุ่มผู้ค้าสารเคมีพยายามยึดเหนี่ยวข้อหา “ขาประจำ” เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้เท่านั้น

แม้แต่ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” หรือ สช. ก็มีการติดตามข้อมูลเรื่องนี้กันมานานแล้ว

เห็นการทำงานของ กรมวิชาการเกษตร ในยุคนี้แล้ว ทำให้อดคิดถึงสมัยคุณ “ดำรง จิระสุทัศน์” เป็นอธิบดีไม่ได้ จำได้ว่าสมัยนั้นคุณดำรงนี่แหละที่เคยใช้อำนาจปฏิเสธการขึ้นทะเบียน คาร์โบฟูราน และเมโทมิล เพราะพบว่าสารทั้ง 2 ชนิดมีความเป็นพิษสูงมากมาแล้ว แม้ว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” จะยังไม่เคยมีความเห็นหรือมติเกี่ยวกับสารทั้ง 2 ชนิดนี้มาก่อนก็ตาม

ส่วนสมัยนี้ก็อย่างที่เห็นครับ

สุขภาพคนไทย..เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน

มะลิลา